

Số: /BC-BPC

Điện Biên, ngày 04 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động Giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15, ngày 12/9/2022 của UBTVQH Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND;

Thực hiện Thông báo số 82/TB-TTHĐND, ngày 28/5/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Mười lăm HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các Báo cáo số 2819/BC-UBND, ngày 24/6/2024 về công tác phòng, chống tham nhũng, Báo cáo số 2821/BC-UBND ngày 25/6/2024 về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Báo cáo số 2842/BC-UBND ngày 25/6/2024 về kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Báo cáo số 2818/BC-UBND ngày 24/6/2024 về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của UBND tỉnh; kết quả thẩm tra như sau:

I. KẾT QUẢ THẨM TRA

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí nội dung báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND tỉnh Điện Biên, cụ thể:

1. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

Công tác phòng chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện; nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng thực hiện thường xuyên, chủ động và hiệu quả; chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng được

phát hiện. Thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc chấp hành, đấu tranh PCTN.

Toàn tỉnh đã thực hiện 46 cuộc thanh tra hành chính và 48 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra, đã ban hành Quyết định hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 2.631,50 triệu đồng, ban hành 54 quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2.275,8 triệu đồng. Đã thu hồi nộp ngân sách tổng số tiền 3.887,13 triệu đồng (thu sai phạm qua công tác thanh tra 1.251,98 triệu đồng; thu xử lý vi phạm hành chính 2.635,15 triệu đồng). Kiến nghị xử lý khác số tiền 1.133,15 triệu đồng và kiến nghị kiểm điểm đối với 09 tập thể, 38 cá nhân liên quan đến sai phạm. Khởi tố 05 vụ, 11 bị can về tội nhận hối lộ, tham ô tài sản và tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tòa án ND hai cấp xét xử án sơ thẩm 02 vụ/03 bị cáo.

Tuy nhiên, việc phát hiện vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng qua hoạt động thanh tra, tự kiểm tra nội bộ còn hạn chế; phát hiện hành vi tham nhũng chủ yếu qua công tác điều tra của cơ quan chức năng; tổ chức thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí ở một số cơ quan, đơn vị hiệu quả chưa cao. Số vụ án tham nhũng phát hiện, khởi tố, truy tố trong 6 tháng đầu năm 2024 tăng 02 vụ 7 bị can so với cùng kỳ năm 2023.

2. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách năm 2024 và các quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2024; các cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc lập, chấp hành, kế toán và quyết toán NSNN theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành; cơ bản đã thực hiện theo đúng dự toán được giao, chi đúng chế độ, chính sách, triệt để tiết kiệm, thực hiện các mục tiêu kiểm chế lạm phát, tăng trưởng ổn định.

Tổng số kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình năm 2024: **120.258 triệu đồng** (trong đó, khối tỉnh: 39.052 triệu đồng; khối huyện, thị xã, thành phố: 81.206 triệu đồng).

Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư đến 30/6/2024 là 1.364.018/4.070.513 triệu đồng, đạt 33,51% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng số dự án, công trình đã phê duyệt quyết toán từ 01/01/2024 đến 31/5/2024: 91 dự án, công trình với tổng giá trị phê duyệt quyết toán 1.521 tỷ 737 triệu đồng. Trong đó cấp tỉnh phê duyệt 26 dự án, công trình với tổng giá trị được duyệt 1.335 tỷ 258 triệu đồng, cấp huyện phê duyệt 65 dự án, công trình với tổng giá trị phê duyệt 186 tỷ 479 triệu đồng; tiết kiệm chi ngân sách nhà nước là: 2 tỷ 596 triệu đồng.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh còn tồn tại, hạn chế đó là: Tình hình thực hiện, giải ngân thanh toán vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024 đạt tỷ lệ thấp. Nguồn thu từ sử dụng đất đạt thấp, dẫn tới không đủ nguồn vốn để thực hiện các dự án theo kế hoạch được phê duyệt. Tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát triển các khu đô thị tạo nguồn thu từ đất đai còn

chậm so với yêu cầu đặt ra; triển khai một số dự án trọng điểm chậm. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại các dự án có quy mô lớn còn nhiều vướng mắc, đến nay vẫn chưa được tháo gỡ triệt để làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công, dẫn đến nguy cơ các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024 chậm tiến độ và mất vốn khi các dự án hết thời gian bố trí kế hoạch vốn theo quy định. Công tác phòng ngừa, tự kiểm tra, thanh tra của một số cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Luật THTKCLP chưa được quan tâm thường xuyên, hoạt động chưa hiệu quả, xử lý còn thiếu kiên quyết.

3. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả; tình hình ANTT được bảo đảm, hoạt động của một số loại tội phạm được kiềm chế và giảm; công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội được tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của tỉnh và các đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã kiềm chế và làm giảm tội phạm về trật tự xã hội; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; xác lập và phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy bắt giữ được nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thu giữ được số lượng lớn ma túy; tai nạn giao thông giảm 02 tiêu chí; huy động được sự tham gia tích cực, hiệu quả của Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến tích cực, ổn định tình hình an ninh, trật tự, nhất là tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số hạn chế đó là: công tác phòng ngừa vi phạm, tội phạm ở một số địa bàn cơ sở có nơi chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao, chưa quan tâm đẩy mạnh thực chất phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mâu thuẫn nảy sinh trong xã hội chưa được giải quyết kịp thời, triệt để; việc quản lý, cảm hóa đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng hiệu quả chưa cao; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn còn phức tạp; tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, nhiều vụ án mua bán, vận chuyển với số lượng lớn, có tính chất xuyên quốc gia; tình trạng tái trồng cây có chứa chất ma túy vẫn diễn ra ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa. Trong kỳ báo cáo, VKSND hai cấp đã ban hành 31 kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra Công an hai cấp và cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra khắc phục vi phạm trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; 24 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra.

4. Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được kết quả tích cực; nội dung khiếu nại tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai: đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi thường, cấp đất tái định cư...; nội dung đơn tố cáo chủ yếu về hành vi của cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Trong kỳ báo cáo, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiếp 608 lượt, với 698 người, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2023; có 06 đoàn đông người với 27 người được tiếp (tiếp lần đầu), tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Toàn tỉnh đã tiếp nhận 971 đơn, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2023 (971/855 đơn), đã xử lý 971/971 đơn tiếp nhận, đạt 100%. Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, định kỳ hằng tháng hoặc khi có yêu cầu, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, lãnh đạo UBND cấp huyện tham gia tiếp công dân định kỳ cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng theo quy định; Chủ tịch UBND cấp huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân thuộc thẩm quyền, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm thực hiện. Công tác hòa giải ở cơ sở được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân được quan tâm bố trí cơ bản phù hợp với yêu cầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, các quy định của pháp luật về đất đai chưa đi vào chiều sâu, dẫn đến còn phát sinh một số vụ việc khiếu nại, tố cáo sai, đơn thư gửi nhiều nơi, gửi không đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết; một số tổ chức, cá nhân xác định thẩm quyền giải quyết đơn chưa đúng dẫn đến việc hướng dẫn hoặc chuyển đơn không đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết dẫn đến đơn thư kéo dài, không được giải quyết dứt điểm, công dân phải đi lại nhiều lần, gây bức xúc.

III. KIẾN NGHỊ

1. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi. Chỉ đạo ngành Thanh tra tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác thanh tra năm 2024, nhất là tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; giải quyết kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo, thông tin phản ánh về các hành vi tham nhũng.

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan Thanh tra, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc theo dõi tiến độ, kết quả xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng để kiến nghị, tham mưu, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

2. Đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Nâng cao trách nhiệm trong công tác giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, công trình; hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy

định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, tiền, tài sản của nhà nước, tài nguyên thiên nhiên và các doanh nghiệp có vốn của nhà nước. Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên các lĩnh vực theo quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Đối với công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tội phạm ma túy ngay từ khu vực biên giới, cửa khẩu; tập trung đấu tranh các đường dây mua bán ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Phát huy hiệu quả hoạt động phối hợp điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác điều tra xử lý tội phạm, giải quyết nhanh các vụ án điếm; khắc phục kịp thời đối với các vi phạm đã được VKSND hai cấp kiến nghị khắc phục tại các đơn vị, cơ sở.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; nhân rộng mô hình điển hình, cũng như việc xây dựng mô hình mới phù hợp với tình hình từng địa phương.

4. Đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời xem xét, xử lý, giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng đê công dân đi lại nhiều lần, hạn chế tình trạng gửi đơn vượt cấp.

Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn cho công dân nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài đã có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trên đây là kết quả thẩm tra các báo cáo: công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2024 của UBND tỉnh. Ban Pháp chế HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Công an, Thanh tra;
Tài chính; VKSND, Tòa án ND;
- Đại biểu Quốc hội;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- LĐ VP ĐDBQH & HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CVPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Lò Thị Bích

